



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด Ø ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๒
เลขที่ นว.สช.๐๘/๒๕๕๗

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด Ø ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๒ จำนวน ๒ รายการ รายการละเอียดตามแบบใบเสนอราคาที่แนบ ของงานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายน้ำ โครงการ ปตร.คลองขนมจีน จำนวน ๑ แห่ง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ โครงการชลประทานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ โครงการชลประทานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๐๙ ต่อ ๑๗ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (<http://procurement.rid.go.th>) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

สมหมาย อึ้ง
กษม
(ก) สุวิมล จี...
นางสาวสมหมาย อึ้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(นายสุรพล อจละนันท์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

นายสุรพล อจละนันท์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน